

### **Ang Pagbiyak ng Dibdib**

Isang araw, noong si Muhammad (SAS) ay nalalapit nang mag-apat na taong gulang at habang siya ay naglalaro kasama ng kapa-tid niya sa gatas na anak na lalaki ni Halimah (RA) as Sa'diyah malayo sa mga kubol, ay dumating ang anak ni Halimah (RA). Ito ay tumatakbo at sa mukha nito may mga tanda ng hilakbot. Hiniling nito sa ina nito na puntahan ang Quraysh na kapatid kaya tinanong ito ng ina kung ano ang nangyari.

“May nakita po akong dalawang lalaking nakasuot ng puting damit. Kinuha nila siya sa gitna namin. Pinahiga nila siya at pag-katapos ay biniyak nila ang dibdib niya,” sabi ng bata.

Ngunit bago natapos ng bata ang salaysay nito ay tumatakbo na si Halimah (RA) patungo kay Muhammad (SAS). Nakita siya ni Halimah na nakatayo sa kinaroroonan niya at hindi gumaga-law. Lumitaw ang pamumutla sa mukha niya at nagbago ang kulay niya. Sabik na tinatanong siya nito kung ano ang nangyari sa kanya. Ibinalita niya rito na siya ay nasa mabuti. Ikinuwento niya rito na may dalawang lalaking nakasuot ng puting damit na kumuha sa kanya at biniyak nila ang dibdib niya. Pagkatapos ay inilabas nila ang puso niya at may inalis sila mula rito na isang itim na namuong dugo at itinapon nila ito. Pagkatapos ay hinugasan nila ang puso ng malamig na tubig. Pagkatapos ay ibinalik nila ito sa dibdib. Pagkatapos ay pinahiran ang ibabaw ng dibdib. Nilisan ng dalawa ang pook at pagkatapos ay naglaho na sila. Ibinalik ni Halimah si Muhammad (SAS) sa kubol. Kasabay ng pagputok ng madaling-araw ng sumunod na araw ay dinala ni Halimah si Muhammad (SAS) papunta sa ina nito sa Makkah. Nagtaka si Aminah sa pagbabalik ni Halimah (RA) nang wala sa panahon sa kabila ng pagkahumaling niya sa bata. Tinanong siya nito kung ano ang dahilan. Kaya isinalaysay ni Halimah rito ang tungkol sa nangyaring pagbibiyak sa dibdib.

### **Ang Pagyao ng Ina at Lolo**

Pumunta si Aminah dala ang anak na ulila sa Madinah upang dalawin ang mga amain niya sa ina na kabilang sa liping anNajjar. Nanatili siya roon nang mga ilang araw. Nang nasa daan pauwi ay binawian si Aminah ng buhay sa isang lugar na tinatawag na al'Abwa'. Doon na rin siya inilibing. Dito ay namaalam sa ina si Muhammad (SAS) sa ina sa gulang na anim na taon.

Tungkulin ng lolo niya na si 'Abdulmuttalib na tumbasan sa kanya ang maraming kawalan. Kaya naman inalagaan at kinalinga siya nito. Sa gulang na walong taon ay yumao ang lolo niya na si 'Abdulmuttalib kaya inalagaan naman siya ng amain niya na si Abu Talib sa kabila ng dami ng mga anak nito at kasalatan nito sa yaman. Pinakitunguhan siya ng tiyuhin niya at gayon din naman ng maybahay nito ng gaya ng sa mga anak nila. Lubha namang napalapit ang batang ulila sa amain niya. Sa ganitong kalagayan nagsimula ang unang pagkahubog niya. Lumaki siya sa katapatan at pagiging mapagkakatiwalaan hanggang saang mga ito ay naging mga taguri na nakikilala siya. Kaya kapag sinabing dumating ang mapagkakatiwalaan o ang matapat, alam na si Muhammad (SAS) ang tinutukoy.

### **Si Khadijah (RA)**

Matapos na siya ay magbinata at lumaki nang kaunti, nagsi-mula siyang umasa sa sarili niya sa mga kapakanan ng buhay niya at paghahanap ng ikabubuhay niya. Sinimulan niya ang pagkilos sa paggawa at pagkita. Nagtrabaho siya bilang isang pastol para sa ilan sa mga Quraysh para sa mga tupa nila kapalit ng kaunting halaga ng salapi.

Lumahok siya sa isang paglalakbay pangkalakalan patungong Sham, na nakiambag doon si Khadijah bint Khuwaylid (RA) ng malaking puhunan. Si Khadijah na ito ay isang mariwasang balo. Ang katiwala niya sa ariarian niya sa paglalakbay na iyon ay si Maysarah, ang alila niya at ang tagapangasiwa ng mga gawain niya. Dahil sa biyayang taglay ni Muhammad (SAS) at pagkama-pagkakatiwalaan nito ay tumubo ang kalakal ni Khadijah (RA) ng tubong hindi pa niya nalaman noon. Kaya tinanong niya ang alila niyang si Maysarah hinggil sa dahilan ng malaking tubong ito. Ibinalita niyon sa kanya na si Muhammad (SAS) ang buma-likat sa pag-aalok at pagtitinda. Tinangkilik ito ng mga tao nang malaking pagtangkilik. Kaya ang maraming tinubo ay hindi dahil sa pandaraya. Nakinig si Khadijah (RA) sa alila niya. Nalalaman na niya noon pa ang ilang bagay tungkol kay Muhammad (SAS) kaya tumindi ang paghanga niya rito. Naibigan niyang maka isang-dibdib ito. Nagsugo siya ng isa sa mga babaing kamag-anak niya upang siyasatin para sa kanya ang pagnanais ni Muhammad (SAS) hinggil sa bagay na iyon. Si Muhammad (SAS) noon ay sumapit na sa gulang na dalawampu't lima. Pinuntahan ito ng isang babae upang alukin ito na makipag-isang-dibdib kay Khadijah (RA). Nalugod naman ito roon.

Nairaos ang pag-iisang-dibdib at lumigaya bawat isa sa kanila sa isa't isa. Nagsimula na si Muhammad (SAS) sa pamamahala sa mga kapakanan ng yaman ni Khadijah (RA). Napatunayan niya ang kahusayan niya at ang kakayahan niya. Lumpas ang mga taon. Nagkasunod-sunod ang pagdadalang-tao ni Khadijah (RA) at ang panganganak niya. Nagkaroon ito sa kanya ng mga anak na babae na sina Zaynab, Ruqayyah, Umm Kulthum at Fatimah, at ng mga anak na lalaki na sina AliQasim at 'Abdullah, na kapwa namatay noong mga bata pa.